

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Kính gửi: Quý thầy cô

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã thể hiện quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là tập trung xây dựng và phát triển nền kinh tế số (Digital economy) nhằm tái cấu trúc nền kinh tế gắn liền với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Xây dựng và phát triển nền kinh tế số tạo thêm nhiều cơ hội bứt phá, đưa đất nước phát triển trong làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang tính cấp thiết nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách trao đổi thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu và quan điểm về nền kinh tế số của Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “**Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4**”.

Thời gian dự kiến: Ngày 03 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý thầy cô gửi bài tham dự Hội thảo.

Bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ được phân biện và lựa chọn bởi các nhà khoa học và Ban Chuyên môn Hội thảo. Những bài được chọn tham dự Hội thảo sẽ được đăng Kỷ yếu Hội thảo, có thể được chọn trình bày tại Hội thảo và có thể được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á (JABES) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

1. Chủ đề Hội thảo

Các tác giả viết bài tập trung vào một số chủ đề chính như sau:

- Chính phủ điện tử:* Chủ đề này tập trung vào các nội dung liên quan đến các sáng kiến quản trị điện tử trong các cơ quan, đơn vị khu vực công; phát triển công nghệ thông tin; ứng dụng di động cho phúc lợi công cộng; thành phố thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong chính sách công cũng như các chủ đề khác liên quan đến quản trị chính phủ điện tử trong nền kinh tế số.
- Giáo dục điện tử:* Chủ đề này tập trung vào vấn đề số hóa các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo; môi trường học tập thông minh (SLE) trong nền kinh tế số; giáo dục và sự phạm điện tử trong nền kinh tế số như e-learning; học tập trực tuyến (online-learning).
- Quản trị nguồn nhân lực:* Chủ đề này tập trung vào các vấn đề về quản lý nguồn nhân lực trong nền kinh tế số; những cơ hội và thách thức trong quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số; các cơ chế nâng cao năng suất lao động và sáng tạo, thúc đẩy học tập trong môi trường kinh tế kỹ thuật số và các chủ đề liên quan khác.
- Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử:* Chủ đề này tập trung vào kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; các mô hình kinh doanh thành công trên thế giới về thương mại điện tử; những cơ hội và thách

